

Số: /QĐ-UBND

Ninh Sơn, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Danh mục các Dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị,
gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 – 2025**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 38/2023/NĐ -CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về Phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn tại Tờ trình số 146/TTr-PNN ngày 24/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện Ninh Sơn. *(Kèm theo danh mục các dự án).*

Điều 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các danh mục dự án được lựa chọn tại Điều 1, Quyết định này để thông báo công khai trên địa bàn huyện để các cá nhân, tổ chức biết và đăng ký tham gia; Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả triển khai theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở NN&PTNT;
- Chủ tịch và PCT(KT) UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Hòa

Danh mục các Dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện Ninh Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn)

STT	Tên dự án	Mục tiêu	Nội dung	Đối tượng thực hiện	Phạm vi thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Lĩnh vực Trồng trọt					
1	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Đỉnh lăng, Mướp đắng, các loại cây dược liệu	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng thành công chuỗi liên kết theo giá trị đối với sản phẩm Đỉnh lăng, Mướp đắng,...đảm bảo bền vững. - Phát triển vùng sản xuất, chế biến sản phẩm Đỉnh lăng, Mướp đắng,...đảm bảo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025
2	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Điều	<ul style="list-style-type: none"> - Củng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị đã có. - Phát triển vùng sản xuất, chế biến sản phẩm Điều trên địa bàn huyện đảm bảo bền vững. - Nâng cao thu nhập cho người dân. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025

3	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Lúa (lúa giống, lúa thối,...)	<ul style="list-style-type: none"> - Cùng cố và phát triển vùng sản xuất lúa hiện có trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025
4	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Rau an toàn, khoai, măng, Dưa các loại,...	<ul style="list-style-type: none"> - Cùng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị đã có. - Tạo ra vùng sản xuất rau, dưa các loại,.. trên địa bàn huyện gắn với tiêu thụ sản phẩm. - Nâng cao thu nhập cho người dân. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025
5	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Bắp, củ, đậu các loại, mía, mỳ và các loại cây hàng năm, cây lâu năm khác có giá trị kinh tế cao	<ul style="list-style-type: none"> - Cùng cố và phát triển vùng sản xuất bắp, đậu hiện có trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025

6	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm Cây ăn quả.	<ul style="list-style-type: none"> - Củng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị đã có. - Phát triển vùng sản xuất và chế biến cây ăn quả trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025
II	Lĩnh vực Chăn nuôi					
1	Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản	<ul style="list-style-type: none"> - Củng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị đã có. - Hình thành mô hình liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm. - Nâng cao hiệu quả sản xuất. Các khâu nuôi, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì, nhãn mác, cải tiến sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ gia đình. - Hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. 	Hợp tác xã, Doanh nghiệp, các hộ gia đình	Các xã trên địa bàn huyện	2023 - 2025